

Xinhua Silk Road: การประชุมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่นานาชาติ เปิดฉากที่เมืองเป่ย์จู่ มณฑลอานฮุย ทางตะวันออกของจีน



การประชุมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่นานาชาติ (International New Materials Industry Conference) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประชาชนมณฑลอานฮุย และ International Commission on Glass (ICG) เปิดฉากขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ เมืองเป่ย์จู่ มณฑลอานฮุย ทางตะวันออกของจีน

การประชุมซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ “วัสดุใหม่ พลังงานใหม่ ชีวิตใหม่” ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,700 คน ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจาก Chinese Academy of Sciences และ Chinese Academy of Engineering ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ ผู้บริหารจากบริษัทในแวดวงวัสดุใหม่ และสถาบันการเงิน-นอบบัการลงทุนทางการเงิน

หวัง ชิงเสียน ผู้ว่าราชการมณฑลอานฮุย กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างพิธีเปิดการประชุมว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มณฑลอานฮุยได้เร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ และคาดว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2564-2568) การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุใหม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และเทคโนโลยีวัสดุใหม่จะมีความชาญฉลาดมากขึ้น

หวง เสี่ยวอู่ เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเป่ย์จู่ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ของเมืองเป่ย์จู่จากแง่มุมต่าง ๆ แนะนำแพลตฟอร์มการวิจัยและพัฒนา (R&D) และกล่าวถึงความสำเร็จ

ด้านนวัตกรรมของเมือง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าการจัดการประชุมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่นานาชาติเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดทั้งการลงทุนและผู้มีความรู้ความสามารถ และการประชุมนี้จะกลายเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้เมืองเป่ิงปู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น

โดยในพิธีเปิดได้มีการลงนามโครงการอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ของ 14 เมืองในมณฑลฮานฮุย

และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ได้มีการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางอุตสาหกรรม 3 รายการ และกิจกรรมด้านเทคโนโลยีและการเงิน 1 รายการ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการในระหว่างการประชุมเพื่อแสดงความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุใหม่

เป่ิงปู้จะแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนเวทีการประชุมนานาชาติที่มีมาตรฐานสูงนี้ ตลอดจนเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ และสร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารระดับไฮเอนด์ แพลตฟอร์มการเผยแพร่ผลงาน และแพลตฟอร์มการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุใหม่

ดูลิงก์ต้นฉบับ: <https://en.imsilkroad.com/p/322740.html>

ภาพ: <https://mma.prnewswire.com/media/1576543/image.jpg>

คำบรรยายภาพ: พิธีลงนามโครงการที่จัดขึ้นระหว่างการประชุมอุตสาหกรรมวัสดุใหม่นานาชาติ ในเมืองเป่ิงปู้ มณฑลฮานฮุย ทางตะวันออกเฉียงของจีน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564